

Số: 266 /TTr-UBND

Quảng Điền, ngày 15 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

UBND huyện kính trình HĐND huyện cho ý kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, với những nội dung chủ yếu sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, đó là: mặc dù tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh với các biến chủng mới, còn diễn biến phức tạp; tình hình giá cả đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, vật liệu xây dựng biến động tăng; tình hình thời tiết diễn biến bất lợi,... đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sâu sát và toàn diện của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, UBND huyện đã chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó một cách đồng bộ, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể là:

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục duy trì, củng cố, giữ vững kết quả đã đạt được, từng bước nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao thực chất, bền vững. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tiếp tục được duy trì và phát triển; đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư triển khai các dự án đã đăng ký trên địa bàn: dự án nhà máy may mặc của Công ty Scavi và tập đoàn Justin Allen Holding tại Khu công nghiệp Quảng Vinh. Các loại hình dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Đã hoàn thành

đạt và vượt nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo dự toán giao đầu năm. Công tác quy hoạch, phân lô bán đấu giá quyền sử dụng đất ở được triển khai tích cực; từ đầu năm đến nay, đã tổ chức đấu giá 189 lô, số tiền trúng đấu giá là 193,7 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội đã được đạt những kết quả tốt, công tác tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai với hình thức phong phú; tổ chức thành công lễ hội “Sóng nước Tam Giang năm 2022”, chất lượng dạy và học được nâng lên, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được triển khai có trọng tâm. Công tác y tế, dân số được tăng cường, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc và triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19; thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tiếp tục được nâng lên. Công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai được triển khai tích cực, kịp thời. Đối chiếu với 10 chỉ tiêu chủ yếu, có 8 chỉ tiêu đạt và vượt, 02 chỉ tiêu chưa đạt.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, đó là:

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo triển khai nhưng kết quả đạt được còn hạn chế, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn chưa được chú trọng; các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn ít, thiếu bền vững; một số địa phương chưa mạnh dạng thay đổi giống, liên kết sản xuất; công tác chỉ đạo, điều hành của một số HTX còn thiếu quyết liệt, đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Sản phẩm du lịch còn đơn điệu; hoạt động tour, tuyến về du lịch chưa kết nối thường xuyên; các hoạt động đề kích cầu tiềm năng du lịch vẫn chưa quan tâm đúng mức. Thu hút đầu tư và huy động vốn đầu tư phát triển ngoài ngân sách còn nhiều khó khăn; nhiều xã, thị trấn chưa được quy hoạch chi tiết phân khu chức năng nên khó khăn trong quá trình kêu gọi, triển khai thực hiện các dự án. Công tác quản lý đất đai của một số địa phương, đơn vị có mặt chưa tốt; tình hình tranh chấp, khiếu nại trên lĩnh vực đất đai có chiều hướng gia tăng. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp bậc học mầm non thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tỷ lệ học sinh khối THCS, THPT bỏ học vẫn còn nhiều. Công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia giải quyết việc làm, đào tạo nghề và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn gặp nhiều khó khăn; công tác chỉ đạo, vận động tham gia đóng BHXH tự nguyện của một số địa phương chưa được quan tâm đúng

mức. Công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính mặc dù có nhiều cố gắng nhưng kết quả đạt được chưa cao; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và giải quyết những vấn đề về tôn giáo còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Tình hình tội phạm có mặt còn diễn biến phức tạp; tình hình vi phạm pháp luật về môi trường còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2023

I. Mục tiêu

Tập trung xây dựng huyện, xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; chỉnh trang, phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2023, UBND huyện dự kiến có **09** chỉ tiêu chủ yếu. Đề nghị HĐND huyện thảo luận và cho ý kiến bổ sung thêm hoặc bớt; trong đó, tập trung thảo luận những chỉ tiêu quan trọng, như: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người; thu ngoài quốc doanh trên 23 tỷ đồng; phấn đấu 03 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

III. Các chương trình trọng điểm

Năm 2023, trong báo cáo đã gửi đến các đại biểu, UBND huyện dự kiến có 02 chương trình trọng điểm. Đề nghị HĐND huyện thảo luận và cho ý kiến.

IV. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Nội dung các nhiệm vụ và giải pháp được thể hiện cụ thể trong báo cáo của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết đã gửi đến các đại biểu. UBND huyện xin nhấn mạnh, làm rõ hơn một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Tập trung xây dựng huyện, xã nông thôn mới nâng cao; chỉnh trang, phát triển đô thị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để từng bước phấn đấu thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả phong trào “Chung sức xây dựng huyện, xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu”; xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Phấn đấu đến cuối năm 2023, xây dựng xã Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Công đạt xã nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại đạt thêm từ 01 - 02 tiêu chí trở lên theo

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; có thêm 04 tuyến phố tại thị trấn Sịa được công nhận tuyến phố văn minh đô thị.

2. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và thương hiệu nông sản. Phát triển các mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; phát triển nông nghiệp gắn với du lịch.

Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, VietGAP. Tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc sản, có lợi thế của mỗi địa phương thành các sản phẩm OCOP; đồng thời duy trì và phát huy hiệu quả đối với các sản phẩm đã được công nhận.

Tập trung khôi phục và phát triển đàn lợn, nhất là ở các trại chăn nuôi tập trung an toàn sinh học, hướng hữu cơ và theo chuỗi giá trị gắn với chủ động phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Hình thành các khu nuôi trồng thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao, tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học, con giống chất lượng, nuôi tôm cỡ lớn theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, Bio-Floc....;

3. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khuyến khích phát triển nhanh các loại hình bán lẻ hiện đại kết hợp với đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng các loại hình chợ và cửa hàng bán lẻ truyền thống; xây dựng chợ văn minh thương mại. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ vận tải, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ công ích,.....

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển Du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Rà soát, tạo điều kiện để triển khai thực hiện các dự án phát triển dịch vụ du lịch đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ du lịch mang tính đặc trưng của huyện; trong đó ưu tiên hình thành và phát triển các tour, tuyến du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trải nghiệm, du lịch ẩm thực... gắn với việc phát huy giá trị các làng nghề, ngành nghề truyền thống, các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện.

4. Tạo chuyển biến trong phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Tích cực phối hợp với các ngành cấp tỉnh để hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án Nhà máy may của Công ty Scavi theo kế hoạch của tỉnh và các dự án khác. Xúc tiến kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại khu, cụm công nghiệp. Hoàn thành việc lập hồ sơ, các thủ tục liên quan đề nghị tỉnh bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Quảng Lợi liền kề với khu công nghiệp Quảng Vinh (với quy mô khoảng 34,06 ha). Tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao năng

lực sản xuất, kinh doanh các ngành nghề, làng nghề hiện có; gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề với hoạt động dịch vụ du lịch.

5. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang, phát triển đô thị. Triển khai các quy hoạch phân khu khu vực Côn Tộc - Quảng Lợi; khu vực ven biển xã Quảng Ngạn - Quảng Công; quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu chức năng để kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện. Hoàn thành quy hoạch chung các xã.

Tiếp tục đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu theo các mục tiêu, định hướng, nguyên tắc đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gắn với đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Huy động tối đa nguồn vốn ngân sách, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia cho đầu tư phát triển, mở rộng thu hút vốn đầu tư từ nhiều nguồn, thúc đẩy thu hút vốn đầu tư từ các nguồn xã hội hóa và nguồn từ doanh nghiệp, nhân dân; tích cực gọi vốn ODA và vốn của các tổ chức phi chính phủ (NGO).

6. Tăng cường quản lý tài chính, ngân sách. Triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách. Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, nhất là chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, xây dựng nhà ở tư nhân; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế và kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp điều hành chi ngân sách phù hợp với khả năng thu ngân sách của địa phương, cắt giảm các khoản chi không thực sự cần thiết, bảo đảm triệt để tiết kiệm chi ngân sách. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

7. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, đặc biệt là việc khai thác cát, sỏi lòng sông, cát làm vật liệu san lấp mặt bằng. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “*Ngày Chủ nhật xanh*”. Xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường theo hướng xanh - sạch - sáng và đẹp. Nâng cao chất lượng việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, rác thải nguy hại, phân loại rác thải tại nguồn và xử lý có hiệu quả bèo tây, cây mắt mèo trên địa bàn.

8. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” gắn với Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”. Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục

mũi nhọn học sinh giỏi ở các cấp học. Tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2. Tranh thủ nguồn lực đầu tư mở rộng Trung tâm Y tế (giai đoạn 2); cải tạo, nâng cấp các trạm y tế xã, thị trấn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành y tế giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, phấn đấu năm 2023 đưa 150 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 còn dưới 2,1%. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, phấn đấu trong năm 2023, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 6%.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

10. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, triển khai tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2023, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Mở các đợt cao điểm tấn công, kiểm chế, trấn áp các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, đánh bạc, trộm cắp....

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm liên quan đến lĩnh vực tôn giáo.

Trên đây là nội dung chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP+CVKT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Bảo